



TÒA GIÁM MỤC GIÁO PHẬN ĐÀ NẴNG

THƯ CHÚC TẾT KỶ HỢI 2019 CỦA ĐỨC GIÁM MỤC GIÁO PHẬN ĐÀ NẴNG

Đà Nẵng, ngày 28 tháng Chạp, năm Mậu Tuất

**Kính gửi: Quý Cha, quý Tu sĩ, Chứng Sinh
và Cộng đoàn Dân Chúa Giáo phận Đà Nẵng**

Quý Cha và Anh chị em trong gia đình Giáo phận rất thân mến,

Chắc hẳn, sự tất bật, rộn ràng của những ngày cuối năm âm lịch vừa qua hướng chúng ta đến khoảnh khắc yêu thương và trân quý của ngày hôm nay, ngày đầu tiên của Năm Mới. Không gian và cuộc sống quen thuộc của chúng ta đã đổi thay với muôn sắc màu tươi mới, cùng với tâm tình hân hoan chào đón một biến cố quen thuộc nhưng rất thiêng liêng đối với mỗi người dân Việt chúng ta, đó là Xuân về - Tết đến! Năm cũ Mậu Tuất đã khép lại và năm mới Kỷ Hợi 2019 đã đến với từng người, từng gia đình và cộng đồng đất nước.

Bước vào Năm Mới Kỷ Hợi 2019, tôi thân gửi lời chúc mừng Năm Mới an vui và tràn đầy ân lộc của Thiên Chúa là nguồn mạch mọi phúc lành đến quý Cha, quý Tu sĩ, chứng sinh, quý Ông Bà cao niên, quý thành viên hội đồng mục vụ, và quý anh chị em giáo dân Đà Nẵng tại quê nhà cũng như đang sống xa quê hương.

Mùa xuân mới và Tết Nguyên đán mang đến cho chúng ta niềm hân hoan cùng với ước vọng bình an hạnh phúc của sự sum vầy và thanh thản, tạm gác lại những trăn chuyên của cuộc sống thường nhật, để thay vào đó là tâm tình mừng Tân Xuân an hòa và phúc lộc. Niềm mong ước an vui cho cuộc sống chắc chắn không thể đương nhiên mà có, nhưng thực sự như những hoa thơm trái ngọt được kết thành từ biết bao công khó vun trồng cùng với “mưa thuận gió hòa” của đất trời. Tôi cầu mong ơn bình an và hạnh phúc cho từng gia đình anh chị em trong dịp sum họp mừng Tân Xuân Kỷ Hợi này và muốn chia sẻ với anh chị em cách thể đạt được bình an nơi mái ấm gia đình của anh chị em như Đức Giáo Hoàng Phanxicô phác họa cho chúng ta trong Sứ điệp Hòa Bình năm 2019 này:

1. **“Hòa bình với chính mình”** là khi mỗi người biết nỗ lực từ khước thái độ cố chấp thành kiến, giận dữ và thiếu kiên nhẫn theo cách thức của Thánh Phanxicô đệ Salê đã khuyên nhủ, hãy thực thi “một chút” dịu dàng đối với bản thân, để cống hiến “một chút” dịu dàng đối với người khác;

2. **“Hòa bình với tha nhân”** là khả năng dám gặp gỡ và lắng nghe sứ điệp được gửi đến từ chính cuộc sống của những người thân quen, bạn hữu, khách ngoại kiều, người nghèo khổ;

3. **“Hòa bình với thiên nhiên”** là tự thâm tâm mỗi người tín hữu là thành viên trong các gia đình công giáo biết tái khám phá sự cao cả của hồng ân Thiên Chúa và phần trách nhiệm của mỗi người trong tư cách là người dân của thế giới, công dân và là tác nhân xây dựng tương lai.

Tôi mong ước mỗi người chúng ta có thể khởi đầu nỗ lực sống hiếu thuận với Chúa, hài hòa với tha nhân và thiên nhiên khi vui hưởng một mùa Tết Nguyên đán Kỷ Hợi an lành từ trong chính mái ấm gia đình của từng người, và sẵn sàng đồng hành với những gia đình đang thiếu vắng sự êm ấm vì những bất thuận của con người và hoàn cảnh cuộc sống.

Nguyện xin ân sủng và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Trà Kiệu tuôn tràn trong cuộc sống của từng người và từng gia đình anh chị em suốt Năm Mới Kỷ Hợi 2019 này, cùng với sự an Khang và thịnh đạt.

Ước mong tất cả chúng ta xứng đáng trở nên “khí cụ bình an của Chúa” trong Năm Mới này.

Giám mục của anh chị em,



**+ Giuse Đặng Đức Ngân
Giám mục Giáo phận Đà Nẵng**